



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร

ด้วยเทศบาลตำบลคึกคัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยแยกยื่นซองแยกสัญญาแต่ละโครงการ โดยไม่เกี่ยวข้องกัน ดังรายการต่อไปนี้

โครงการที่ ๑ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก โดยติดตั้งผนังอลูมิเนียม ประตู-หน้าต่าง พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง และระบบงานไฟฟ้าภายในอาคาร (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ๙๑๓,๗๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๒ ก่อสร้างศาลาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคักโดยก่อสร้างศาลา หกเหลี่ยม จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ๓๐๑,๕๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

โครงการที่ ๓ ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานติดตั้งรั้วแดนเลส งานรื้อถอนปรับปรุง ติดตั้งสุขภัณฑ์ บานประตูพีวีซี (รายละเอียดตามแบบแปลนกองช่างเทศบาลตำบลคึกคัก) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ราคากลาง ๔๗๗,๖๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลคึกคัก ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.....บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เทศบาลเชื่อถือ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น
ต้นไป โดยให้ไปพร้อมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมในวันเดียวกัน หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างให้ถือว่าผู้เสนอราคาทราบปัญหา
และเข้าใจรายละเอียดดีแล้ว จะโต้แย้งสิทธิหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ของตนไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ (ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า ชั้น ๒)

กำหนดเปิดซองสอบราคาใน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการ
อำเภอตะกั่วป่า ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา ดังนี้

โครงการที่ ๑ ราคา ๙๐๐.- บาท

โครงการที่ ๒ ราคา ๓๐๐.- บาท

โครงการที่ ๓ ราคา ๕๐๐.- บาท

ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลคึกคัก ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khukkhak.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๘-๓๒๓๕ , ๐- ๓๖๔๘-๓๒๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



